

**SỞ TƯ PHÁP  
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
TRỰC TUYẾN “THANH NIÊN  
VỚI PHÁP LUẬT”**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2021*

Số: /BC-BTC

**BÁO CÁO**

**Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” năm 2021**

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 21/KH-UBND ngày 25/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, số 254/KH-UBND ngày 14/08/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh, số 372/KH-UBND ngày 08/10/2021 về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức trong vòng 15 ngày, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 09/11/2021 trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Qua theo dõi tình hình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp thông tin, số liệu trên phần mềm Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phát động Cuộc thi**

Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc được thành lập theo Quyết định số 416/QĐ-STP ngày 08/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp. Ngày 14/10/2021 Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ cuộc thi và thông báo danh mục tài liệu tham khảo để các thí sinh sử dụng phục vụ Cuộc thi. Ban Tổ chức đồng thời ban hành văn bản đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng Cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và truyền thông với vai trò thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cũng đã có văn bản chỉ đạo hưởng ứng Cuộc thi đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 25/10/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ Phát động dưới hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu đảm bảo phù hợp với quy định về phòng, chống dịch. Tại điểm cầu tỉnh có sự tham gia của các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi và các thành phần có liên quan, tại điểm cầu các địa phương có sự tham gia của Lãnh đạo huyện/thị/thành đoàn, Bí thư đoàn trường và Tổ trưởng bộ môn Giáo dục công dân hoặc Tổ chuyên môn phụ trách công tác tuyên truyền,

phổ biến, giáo dục pháp luật của các trường THPT trên địa bàn, một số địa phương còn có sự tham gia của Lãnh đạo UBND huyện.

Qua theo dõi của Ban Tổ chức, ngay sau lễ phát động, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thị xã đã có văn bản chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn tham gia cuộc thi. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức Lễ Phát động hoặc lồng ghép phát động cuộc thi trong Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hoặc Lễ Chào cờ đầu tháng 11 như: Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc...

## **2. Công tác truyền thông về cuộc thi**

Xác định công tác truyền thông có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tổ chức thành công Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã thực hiện khá đồng bộ thông qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Thẻ lệ và đường link cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, đồng thời được gửi qua hệ thống gửi nhận cho tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Lễ Phát động Cuộc thi được Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo pháp luật Việt Nam đưa tin rộng rãi, thu hút sự quan tâm của cán bộ, nhân dân. Các cơ quan báo chí còn tiếp tục đưa tin, bài phản ánh sức lan tỏa của Cuộc thi đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi của Ban Tổ chức cuộc thi, thẻ lệ và tình hình hưởng ứng Cuộc thi được Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện đăng tải, cập nhật thường xuyên. Đồng thời thông qua các tài khoản trên mạng xã hội (facebook, zalo), các địa phương, đơn vị thường xuyên đăng tải hình ảnh, số liệu tham gia cuộc thi để khích lệ, động viên các đoàn viên, thanh niên tham gia kịp thời. Một số địa phương cũng đã tuyên truyền về cuộc thi thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

Có thể thấy rằng, việc kết hợp đa dạng các hình thức nêu trên đã tạo thành đợt cao điểm truyền thông về cuộc thi, đảm bảo có chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi. Đặc biệt với những hình thức lan tỏa nhanh chóng như qua mạng xã hội đã kịp thời đưa thông tin cuộc thi đến với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, nhờ vậy số lượng thí sinh tham gia cuộc thi tăng lên nhanh qua từng ngày diễn ra Cuộc thi.

## **3. Xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án, phần mềm Cuộc thi và công tác hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tổ chức Cuộc thi**

Bám sát Thẻ lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức với sự tham mưu của Tổ Thư ký đã xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án thi đảm bảo kỹ lưỡng, nghiêm túc, chính xác với nội dung liên quan đến Bộ Luật Lao động; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Câu hỏi lựa chọn các vấn đề thường gặp, gần gũi, thiết thực với đoàn viên, thanh niên.

Phần mềm cuộc thi được xây dựng với giao diện bắt mắt, hấp dẫn, dễ đăng ký và truy cập, được bố trí ở giữa giao diện Cổng thông tin điện tử Sở Tư với đầy đủ các chức năng cần thiết cho một cuộc thi trực tuyến. Đáng chú ý, phần mềm có chức năng đảo câu hỏi trong ngân hàng đề thi, đảm bảo các thí sinh không thi một đề giống nhau. Trên giao diện phần mềm hiển thị 02 số điện thoại liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, thông qua 02 số điện thoại này Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 100 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ kỹ thuật hoặc thắc mắc các vấn đề liên quan đến Cuộc thi. Các câu hỏi đã được giải đáp cụ thể, các vướng mắc kỹ thuật được hỗ trợ khắc phục kịp thời.

#### **4. Kết quả Cuộc thi**

Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm cuộc thi và theo dõi của Ban Tổ chức cuộc thi, 13/13 huyện/thị/thành đoàn, 43/44 trường THPT và liên cấp, hầu hết tổ chức đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia Cuộc thi, toàn tỉnh có 48.877 thí sinh tham gia với 104.034 lượt thi. Một số địa phương, đơn vị có lượt thi cao như: Thành đoàn Hà Tĩnh với 6.589 lượt thi, huyện đoàn Can Lộc với 6.081 lượt thi, huyện đoàn Nghi Xuân với 4.737 lượt thi, trường THPT Hà Huy Tập với 3.831 lượt thi, Trường THPT Nghèn với 3.399 lượt thi... Có thể thấy Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với pháp luật đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, chất lượng bài thi của thí sinh tương đối cao, cụ thể đã có 1.120 thí sinh trả lời đúng 29/29 câu hỏi, có 1.213 thí sinh trả lời đúng 28/29 câu hỏi, có 1.197 thí sinh trả lời đúng 27/29 câu hỏi.

Kết thúc Cuộc thi, trên cơ sở kết quả trích xuất từ phần mềm cuộc thi, Ban Tổ chức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, liên hệ với người đạt giải để xác thực thông tin nhằm đảm bảo chính xác, lập danh sách người dự thi đạt giải theo đúng Thể lệ. Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải cho 19 cá nhân. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 01 giải nhất: 5 triệu đồng, 03 giải nhì: 2 triệu đồng/giải, 05 giải ba: 1 triệu đồng/giải và 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải. Bên cạnh đó, trên cơ sở số lượng, chất lượng thí sinh tham gia cuộc thi, công tác truyền thông, tổ chức hưởng ứng cuộc thi của các địa phương, đơn vị, Giám đốc Sở Tư pháp đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tổng kết cuộc thi dự kiến tiếp tục được thực hiện dưới hình thức trực tuyến.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Công tác tổ chức Cuộc thi đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra cuộc thi. Lễ Phát động Cuộc thi cấp tỉnh và việc phát động cuộc thi tại các địa phương, đơn vị được thực hiện bài bản, tạo hiệu ứng tốt. Công tác truyền thông về cuộc thi được chú trọng thực hiện, Cuộc thi đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí truyền thông khác đưa tin thường xuyên, kịp

thời. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các đồng chí Bí thư đoàn các trường học, huyện đoàn, Phòng Tư pháp để thông tin thêm về tình hình hưởng ứng cuộc thi tại địa phương, đồng thời thể hiện sự sâu sát, nghiêm túc trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn viên, thanh niên thuộc phạm vi quản lý tham gia cuộc thi này.

Thẻ lệ cuộc thi được ban hành đảm bảo chặt chẽ, cơ cấu giải thưởng phong phú, tạo sức hấp dẫn, bộ câu hỏi thi có nội dung phù hợp, thiết thực, gần gũi với thí sinh là đoàn viên, thanh niên. Phần mềm cuộc thi vận hành tốt, có hiển thị số lượng thí sinh tham gia của từng địa phương, đơn vị ngay giao diện chính nên thuận tiện cho các địa phương, đơn vị theo dõi, quản lý, đôn đốc thí sinh tham gia.

Cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Qua kết quả thống kê trên phần mềm Cuộc thi có 13/13 huyện/thị/thành đoàn, 43/44 trường THPT và liên cấp, hầu hết tổ chức đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tham gia Cuộc thi. Đặc biệt trong đó có nhiều bài thi trả lời đúng 29/29 câu, cho thấy đoàn viên, thanh niên đã nhận thức đúng, đầu tư trí tuệ, công sức với mong muốn tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật của mình.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến với giao diện tiện lợi, phương tiện sử dụng thi linh hoạt (máy tính, điện thoại...) tạo thuận lợi cho thí sinh, đặc biệt hình thức thi trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay và đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Mặc dù chỉ diễn ra trong 15 ngày nhưng Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” thực sự đã lan tỏa sâu rộng, là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

## **2. Khó khăn, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức Cuộc thi vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, truyền thông, đôn đốc, hưởng ứng nên số lượng thí sinh tham gia cuộc thi chưa cao, cá biệt vẫn có những trường học, chi đoàn hoàn toàn không có thí sinh tham gia cuộc thi.

- Phần mềm cuộc thi vào thời điểm có quá đông thí sinh truy cập vẫn còn hiện tượng bị nghẽn hoặc đơ, gây bất tiện cho người sử dụng.

- Do số lượng câu hỏi thi bị giới hạn, lĩnh vực nội dung thi tương đối nhiều nên số lượng câu hỏi thi ở mỗi lĩnh vực trong kết cấu đề thi còn ít.

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Lễ phát động, hoạt động tổng kết cuộc thi cũng như các hoạt động truyền thông trực tiếp khác phải hạn chế về quy mô, cách thức tổ chức, qua đó ít nhiều làm giảm hiệu quả, sức lan tỏa của Cuộc thi.

### III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Do vậy Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục truyền thông sâu rộng về kết quả Cuộc thi để Cuộc thi tiếp tục lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực hơn nữa. Đồng thời để các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức có hiệu quả trong thời gian tới theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp, trên cơ sở tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đề xuất các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã một số nội dung như sau:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức trực tuyến, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, nhất là thành viên Hội đồng phối hợp PBDPL, thành viên Ban Tổ chức để các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thực sự hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân dân chủ động và tự giác tìm hiểu pháp luật.

- Tiếp tục phát huy sáng kiến, đổi mới cách thức tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, hướng tới chuyển đổi số, tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp. Chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác truyền thông, thông tin về cuộc thi để thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo cho việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến gắn với yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBDPL.

Trên đây là Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” năm 2021 do Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn tổ chức./.

**Nơi nhận:**

- Vụ PBDPL, Bộ Tư pháp (Đề b/c);
- UBND tỉnh (Đề b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, BTC.

**TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  
Lê Viết Hồng**